



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๑๑๖๐

ที่ อน ๐๗๓๓/-

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตนำเข้าสู่ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นๆ

เรียน สาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา

ต้นเรื่อง

ด้วย งานคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา มีความจำเป็นต้องเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีการนำขึ้นเว็บไซต์ <https://Lansakhealth.com> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) โดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา เพื่อให้การดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เห็นควรให้มีการทำตามแนวทางดังกล่าว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวกิติยuthา อู่รอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



- อนุมัติ

(นายเออน วรพงศ์ไชย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

สาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก วัน/เดือน/ปี : ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : ขออนุญาตนำเข้าสู่ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นๆ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) Link ภายนอก : หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางสาวกัญญา อู๋รอด) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่..๑...เดือน...มีนาคม พ.ศ...๒๕๖๗...</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายเอเรน วรพงศ์ไชย) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอลานสัก วันที่..๑...เดือน...มีนาคม...พ.ศ...๒๕๖๗...</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>หนึ่งฤทัย</p> <p>(นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนดำ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่..๑...เดือน...มีนาคม...พ.ศ...๒๕๖๗...</p>	